

คมชัดลึก

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3993 วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2555

หน้า 12

เสวนา
อาชีพ

สุรัตน์ อัดตะ

surat_a@nationgroup.com

หวัดไทยด้วยครีมสกัดเมล็ดลำไย

กระแสนวดไทยในปัจจุบันได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพื่อให้คนไทยก้าวไกลระดับโลก พร้อมทั้งยกระดับการนวดไทยสู่ระดับสากลให้โดดเด่นและแปลกใหม่ยิ่งขึ้น งานลานนา เฮลท์แฟร์ 2012 มหกรรมแสดงสินค้าและบริการสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ที่ได้ร่วมมือกันผลักดันให้กลุ่มภาคเหนือตอนบนเป็น Health Hub ของอาเซียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-24 กันยายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า เชียงใหม่ โดยได้นำผลงานวิจัยสารสกัดเมล็ดลำไยที่มีการต่อยอดพัฒนาขึ้นเป็นครีมนวดช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบสปาผสมผสานร่วมกับการนวดแผนไทยได้อย่างกลมกลืน

ที่จริงสำหรับสารสกัดเมล็ดลำไยนั้น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยไทยดีเด่นอย่าง ศ.ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำวณ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ค้นคว้าและวิจัยนำผลไม้เศรษฐกิจของภาคเหนืออย่างลำไยที่เนื้อสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่าง

แต่เมล็ดลำไยนั้นถือเป็นขยะทางเกษตรที่มีเหลือทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ในขบวนการผลิตลำไยอบแห้ง จึงได้นำเมล็ดลำไยมาวิจัยพัฒนาจนพบว่าในสารสกัดเมล็ดลำไย และสามารถแปรรูปเป็นครีมนวดสารสกัดเมล็ดลำไยนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมหรือมีอาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพนวัตกรรมดีเด่น จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2552 และรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม จาก CBS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554 อีกด้วย

เรื่องนี้ก็ได้รับคำยืนยันจาก อ.ดวงสมร ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวดเพื่อสุขภาพ จ.เชียงใหม่ และกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ ถึงคุณประโยชน์ของการนวดแผนไทยสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ฟังผืด ยึดผ่อนคลาย การไหลเวียนของโลหิตขยายทำให้ร่างกายสดชื่น เสริมสร้างการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และที่สำคัญช่วยยืดอายุการทำงานของข้อต่อกระดูกในการเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้จิตใจของเราดีขึ้นตาม และเมื่อนำการนวดมาผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมสารสกัดเมล็ดลำไย ยิ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันให้ดียิ่งขึ้น จนได้รับการตอบรับทั้งจากชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้งานวิจัยของคนไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก สวก.ได้จับมือกับสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ ช่วยกันผลักดันสารสกัดเมล็ดลำไยและนวดแผนไทยให้ไกลอินเตอร์เน็ตด้วยกัน เบื้องต้นสมาคมได้นำสารสกัดเมล็ดลำไยไปใช้นวดลูกค้าที่มาเข้ารับบริการในสมาคมและได้รับการตอบรับอย่างดีมาจากรลูกค้า ทั้งยังมีกลุ่มธุรกิจจากต่างชาติติดต่อเข้ามาเพื่อขอร่วมธุรกิจ

นอกจากนี้ยังเตรียมนำนวดแผนไทยและสารสกัดจากเมล็ดลำไยออกไปออกโฉมยังต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ จีน ฮองกง เวียดนาม ออสเตรเลีย อังกฤษ และอเมริกา ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญของประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพในระดับโลก และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะทำให้เราชน นักคิด นักวิจัยรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติต่อไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09-0672-6498, 08-4399-9299 ในวันและเวลาราชการครับ